

๕.๕ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบคคงคลัง) และงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ ก่อสร้างโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบคคงคลัง) และงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อนุมัติให้คณะเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเงินเหลือมปีมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และการเงินจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ตัดเงินคงเหลือไปเป็นเงินคคงคลังของมหาวิทยาลัย แต่ด้วยโครงการดังกล่าวยังผูกพันสัญญากับผู้รับจ้าง และยังผูกพันในบันทึกข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังนั้นจึงขอความเห็นชอบอนุมัติเงินรายได้ (งบคคงคลัง) และงบประมาณรายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทั้งจำนวนที่เหลือจากการเบิกจ่ายตามสัญญาและที่ได้รับจัดสรร โดยแบ่งเป็นแหล่งที่มาของเงินงบประมาณที่ขอรับการอนุมัติ ดังนี้

๑) งบประมาณเงินรายได้ (งบคคงคลัง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดสรรคงเหลือ หลังจากเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๖๖๘,๘๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๒) งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๕.๑

มติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ (งบคคงคลัง) และงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ดังนี้

๑) งบประมาณเงินรายได้ (งบคคงคลัง) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดสรร คงเหลือหลังจากเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๓,๖๖๘,๘๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อย บาทถ้วน)

๒) งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)